

ภาคผนวก

รายชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พุทธศักราช 2529 - 2534

ปี 2529

ดำเนิน	คล้ายแท้	ความคาดหวังเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาของผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคเหนือ
พิชัยพิท	สุทธาจารย์เกษม	อิทธิพลของความเชื่อมั่นในตนเอง ความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกของกลุ่ม และสถานการณ์การร่วมมือการแข่งขันที่มีผลต่อความพอใจของบุคคล
บัญญัติ	ยงย่วน	การทดลองใช้วิธีการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม แบบวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2530

มานะ	สอนสารี	การใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก
เฉลิม	คำแก้ว	ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยก่างราษฎร์สามัคคี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
วิภาพร	พรรณเชษฐ์	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง
ทยกแก้ว	กมลวรรณเดช	การทดลองใช้วิธีการให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวต่อพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

เตือนใจ	ยอดนิล	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองอ้อ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สรรค์กดี	ไสชู	ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุญเลิศ	คำปิ่น	ผลการฝึกจำแนกตามรูปแบบของคาร์คัพที่มีต่อความสามารถในการจำแนกระดับการตอบสนองของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
วิภากรณ์	เรือนทิพย์	ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้สไลด์เทปเป็นเทคนิค "แม่แบบ" ที่มีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ปราณี	เพชร	ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้สไลด์เทปเป็นเทคนิค "แม่แบบ" ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนป่อวิทยา บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เด่นดวง	วราเวทย์	ผลการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม เน้นทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล - อารมณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วิไลวรรณ	นุ่นประสิทธิ์	ค่านิยมในอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดชัยนาท
วิไลวรรณ	อ่อนตา	รูปแบบการจัดบริการแนะแนวในช่วงเวลาไฮมรุม ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

ประเสริฐ	พรหมศร	ผลการใช้ชุดการแนะแนวอาชีพที่มีต่อเจตคติ ต่ออาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจำการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
สุทธิพงษ์	เดือนแจ่ม	สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพตามความคิดเห็นของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตการศึกษา 7
ศรีบุญเรือน	ทองสนธิ	สภาพและปัญหาของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา ในทัศนะของครูแนะแนวและคณะครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
นวลจันทร์	วิเชียรไพศาล	ผลการใช้แรงเสริมทางสังคมต่อพฤติกรรมขี้อายของนักเรียน
<u>ปี 2531</u>		
สุรสิทธิ์	บุญสกุล	ผลการใช้กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการปรับตัว ด้านสัมพันธ์ภาพ กับเพื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สนทนา	แป้นศรี	เปรียบเทียบการจัดบริการแนะแนวอาชีพ และผลการจัดบริการแนะแนวอาชีพตามทัศนะของครูแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการทดลองการจัดบริการแนะแนว
เรวัตติ	แสงวิจิตร	เปรียบเทียบการจัดบริการแนะแนวอาชีพ ตามทัศนะของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการทดลองการจัดบริการแนะแนวอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร ของกระทรวงศึกษาธิการกับที่อยู่นอกโครงการทดลอง
ยุพิน	กมลธรรม	ผลการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออก เพื่อลดความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สุพัตรา	กัณฑ์เนตร	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ราตรี	ทาฬัด	ผลการใช้กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาโนชญ์	ขุนทอง	ผลของการใช้ชุดการแนะแนวอาชีพที่มีต่อภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สุนีย์	ยรรยงเมธ	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความสนใจในอาชีพกับแบบการคิดของนักศึกษาวิทยาลัยครูนครสวรรค์
วิไล	ไชยภรณ์	ผลการฝึกอบรมพฤติกรรม กล้าแสดงออกที่มีต่อพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
สมพร	ทำอ่อน	ลักษณะความต้องการบริการแนะแนวอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตการศึกษา 7
สมศักดิ์	ทำอ่อน	ผลการใช้กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้นำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
<u>ปี 2532</u>		
กมล	สุมาลา	ผลของการฝึกอบรมความไวในการรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
ประทีป	ปิ่นชัย	ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบแอคทีฟ ไพรเพรสที่พื่อสภาวะสุขภาพจิต ของนักศึกษาวัยรุ่นหญิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สมหมาย	อำดอนกลอย	การศึกษาค่านิยมในการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของรัฐบาล ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาคฯพงษ์	คงจันทร์	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สุชาดา	เมฆพัฒน์	เจตคติของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา และนักศึกษาที่มีผลต่อการจัดบริการแนะแนวในวิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคเหนือ
พูลทรัพย์	เพชรสุข	การศึกษาความวิตกกังวลของนักกรีฑาประเภทวิ่งระยะสั้น ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ปัทมาสน์	อมมาตยกุล	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมพรทมิฬารสี่ของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
พนมพร	เกษตรศิลป์	การศึกษาเจตคติต่ออาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
อุทัยวรรณ	สุขลับพลา	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พูลศรี	บุญเส็นันท์	สุขภาพจิตครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
พวงทิพย์	ศิริเจริญ	ผลของการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
สุนีย์	สิงหะคเณทร์	ผลของการให้คำปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3

ปราณี	พันธุ์สว่าง	ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาในวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก สหวิทยาลัยพุทธชินราช
เกษร	จีจุมป็น	การอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2531 จังหวัดสุพรรณบุรี
พิมพ์มาศ	ตัมภ์เจริญรัตน์	ปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคตาก
ปี 2533		
สุมาลี	เรือนคำ	การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู และอัตมโนทัศน์ของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
อภิชาติ	ประสารศรี	ผลของการบำบัดด้วยหนังสือที่มีต่อมโนภาพแห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อนรรฆพร	ศรีวิไลย	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านแสดงตัว - เก็บตัว ความวิตกกังวล กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2531 จังหวัดเชียงราย
สุริยา	จันทิมา	ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความวิตกกังวลของนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจียมจิต	บุญรักษ์	ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมตามหลักเบญจธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาในภาคเหนือ
ทองใบ	สุกมาก	รูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 7

ปี 2534

วัลณี	น้อยมณี	ความท้อถอยและสาเหตุของความท้อถอยของครู ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ภวังรัตน์	สราญรมย์	ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษาผู้ใหญ่ สายสามัญในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัด อุทัยธานี
เพลินใจ	ปิ่นจุไร	ผลของการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองที่มีต่อการ ปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในห้องเรียนของของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำออน	คณะพันธ์	สภาพและปัญหาการสอนกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามความคิดเห็นของครูแนะแนว ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
เยาวรัตน์	มะณี	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผลความสำเร็จ ส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประพันธ์	ปรีชาธรรมรัตน์	ผลการฝึกอบรมจิตต่อคุณธรรมด้านทานบริจาค ความอ่อนโยน การไม่โกรธ และความอดทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิกุล	พูลเพิ่ม	ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อสภาวะการมี สำนึก ต่อบุคคล แห้งตนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ศิริพร	วรรณรัตน์	การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด บริการแนะแนว ของครูในโครงการและนอก โครงการร่วมพัฒนา การใช้หลักสูตร สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง
สายสมร	ดอนสุวรรณ	ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3

ศุภวารรณ	พันธู์จันทร์	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในภาคเหนือ
ประพฤทธิ	เอัษรลัทธิพร	สุขภาพจิตของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้น ประเภททางไกล จังหวัดสุโขทัย
ศุทธิณี	เงินคำจันทร์	การศึกษาวิธีการลงโทษนักเรียนที่ทำผิดวินัย ของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
สลักจิต	คุ่มอิม	ผลการใช้กลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการปรับตัวทางสังคม ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
สุวรีย์	สุขแสน	ผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รสรินทร์	ลำไย	ผลของการใช้ชุดการสอนด้านอาชีพที่มีต่อเจตคติต่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สินีนากู	พันธุ์ดี	การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของครูแนะแนวที่ประสบความสำเร็จตามบทบาทหน้าที่การงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7
วุฒิพงษ์	บุญญพันธ์ โสภณ	คุณลักษณะครูแนะแนวที่พึงประสงค์ตามทัศนะของครูและผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร เขตการศึกษา 7
สุรางค์	เง่าสวัสดิ์	การศึกษากติวิสัยสำจการแห่งตน ของนักศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขในวิทยาลัยการสาธารณสุข

พระระดา	สุริยคุณ	การฝึกศึกษากับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทหาร กองประจำการกองทัพอากาศที่ 3
พรทิพย์	วงษ์วานิช	ความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 7
สมใจ	เกียรติพินิจกุล	ผลของการฝึกโปรแกรมการพัฒนาวิจิตโดยเน้น ไตรสิกขา ตามหลักพระพุทธศาสนา ต่อสภาวะ แท้จริงแห่งตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6